

ประจำวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2556

‘คลัง’ยอมรับโครงการรับจำนำเสียหายเพิ่ม ‘บาทแข็ง’ข้าวไทยเจ๊งหนัก

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การรับจำนำข้าวรอบนาปีฤดูกาลผลิต 2556/57 และข้าวนาปรัง 2557 ที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปรายละเอียด และวงเงินที่ต้องใช้ในการรับจำนำให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบได้ เนื่องจากติดปัญหาหลายอย่าง ทั้งการระบายของ กระทรวงพาณิชย์ ที่ล่าช้า และบอกไม่ได้ว่าจะขายข้าวได้เมื่อไร มูลค่าเท่าไร เพื่อนำมาเป็นเงินหมุนเวียนรับจำนำข้าวรอบใหม่

ขณะที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เสนอแนวทางว่า หาก กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถระบายข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควรตั้งวงเงินกู้ก่อนใหม่ขึ้น 5-6 แสนล้านบาท เพื่อใช้รับจำนำข้าว รอบใหม่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการรับจำนำ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ยืนยันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวว่า วงเงินรับจำนำข้าว ยังต้องเป็นไปตามมติ ครม. ที่เห็นชอบก่อนหน้านี้ คือ ในกรอบวงเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันให้ ธ.ก.ส. 4.1 แสนล้านบาท และเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. อีก 9 หมื่นล้านบาท เท่านั้น เพราะหากต้องกู้เพิ่มอีก 5-6 แสนล้านบาท จะทำให้วงเงินรับจำนำข้าวสูงถึงกว่า 1 ล้านล้านบาท จะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินการคลังกับประเทศได้

“ตอนนี้การรับจำนำข้าวรอบใหม่มีปัญหามาก เงินที่จะนำมาใช้ตกลงกันไม่ได้จะมาจากไหน เพราะปัญหา สำคัญ กระทรวงพาณิชย์ ระบายข้าวไม่ได้ เนื่องจากจำนำราคาสูงกว่าราคาตลาดทำให้ขาดทุน ขณะที่ปัจจุบัน ค่าเงินบาทแข็งค่า ทำให้การขายข้าวส่งออกนอกประเทศขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก” แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การรับจำนำข้าวรอบใหม่ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับจำนำ ส่วนเรื่องเงินที่มารับจำนำข้าวอยู่ระหว่างหารือยังสรุป ไม่ได้ โดยก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกมาระบุว่า การส่งออกข้าวในปีนี้จะไม่ถึง 6 ล้านตัน ซึ่งเป็นเป้าที่ ลดลงมาจากเดิม 6.5 ล้านตัน เนื่องจากปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า

โดยก่อนหน้านี้ น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงแนวโน้มในการค้าข้าวไทย ในปีนี้ว่า ไม่มั่นใจการส่งออกข้าวไทยจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ประเทศ ไทยมีการส่งออกที่ยากลำบากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีการปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวลงมาจาก 6.5 ล้านตันแล้วก็ตาม

พร้อมเชื่อว่าประเทศไทยจะขายข้าวไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อน และไทยคงไม่สามารถไต่เป็นอันดับหนึ่งของ ผู้ส่งข้าวระหว่างประเทศได้ในขณะนี้ เนื่องจากผู้ซื้อยังเห็นราคาเป็นสำคัญ ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทแข็งตัว ทำให้ ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม การค้าข้าวช่วงไตรมาสสามของปีนี้ เชื่อว่ายอดขายจะดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะข้าวในสต็อกของประเทศคู่แข่ง เช่น อิรัก ญี่ปุ่น อิหร่าน หรือแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดข้าวหนึ่งเริ่มหมด แถมผู้ ส่งออกยังส่งเสริมการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ทำให้แนวโน้มการขายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ด้าน นายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแล ธ.ก.ส. กล่าวว่า การรับจำนำข้าวรอบใหม่จะเริ่ม เดือน ตุลาคม 2556 ยังมีเวลาที่จะหารือรายละเอียด ในส่วนของ ธ.ก.ส. ยังพร้อมที่จะใช้สภาพคล่อง 9 หมื่นล้านบาท ใช้รับจำนำข้าวต่อไป ซึ่งทาง กระทรวงพาณิชย์ ได้ทยอยใช้เงินคืนทุกเดือน

ทั้งนี้ การรับจำนำข้าวของรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหาย ยังมีปัญหาค่าเงินบาทแข็งยิ่งทำให้ เสียหายมากขึ้น เพราะขายข้าวไม่ได้ ทำให้รัฐบาลต้องขายข้าวถูก แต่รัฐบาลต้องพยายามให้ขาดทุนน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าจะขาดทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ก็ถือว่าคุ้มเพราะการรับจำนำข้าวทำให้รายได้ผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น 30%

รมช.คลัง กล่าวว่า สำหรับผลกระทบจากบาทแข็งยังทำให้ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรมีรายได้ลดลงด้วย เช่น กรณีของกรมศุลกากร อากรนำเข้าหายไปกว่า 1 หมื่นล้านบาทหลังเงินบาทแข็งค่า ซึ่งผลกระทบดังกล่าวยังเชื่อมโยงถึงกันหมด ดังนั้น จะเรียกกรมจัดเก็บรายได้ มหาหรือในสัปดาห์นี้ เรื่องผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้รายรับลดลง

“ที่ผ่านมามีข่าวกักตุนข้าว เช่น จากโครงการรถคันแรก แต่ในปีนี้อย่างไม่มีนโยบายอะไรพิเศษเพื่อมากระตุ้นเพิ่ม ส่วนการประชุมระหว่างภาคเอกชน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ยังไม่มีการออกอะไรชัดเจน เราจึงต้องเตรียมหาแผนรองรับว่าจะมีแผน 1 แผน 2 อย่างไรบ้าง” นายทนต์ศักดิ์กล่าว
ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กชช.มีมติให้คืนเงินธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากรอบปริมาณและการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีผลิต 2555/56 แบบถัวเฉลี่ยทั้งปี ไม่มีการแยกเป็นฤดูกาลผลิตในปี 2555/56 และ นาปรัง 2556 เพื่อให้การบริหารได้คล่องตัว แต่จะไม่มีการปรับเพิ่มปริมาณเป้าหมายรับจำนำที่กำหนดในปี 15 ล้านตัน วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท และ นาปรัง ปริมาณ 7 ล้านตัน วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท พร้อมทั้งให้ ครม. เห็นชอบการคืนเงินจากภาระขายข้าวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 9 หมื่นล้านบาทก่อน ต่อจากนั้นค่อยเป็นการส่งเงินคืนเพื่อชำระเงินกู้สถาบันการเงินจำนวน 4.1 แสนล้านบาทต่อไป

ทั้งนี้ ในการรับจำนำข้าวเปลือกกรอบแรกที่สูงสุดแล้วมียอดจำนำ 14 ล้านตัน ส่วนรับจำนำรอบ 2 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการได้รับจำนำแล้ว 3 ล้านตัน จากคาดการณ์ 7 ล้านตัน

นายบุญทรง กล่าวว่า นอกจากนั้นกรมการข้าว ได้รายงานแผนปฏิบัติการการเพาะปลูกข้าวเปลือกกรอบปี 2556/57 และแผนขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยังคงเหมือนเดิม แต่ได้ประมาณการผลผลิตข้าวเปลือกนาปี 2556/57 ที่ผลผลิตเริ่มออกเดือนตุลาคม 2556 ปริมาณ 27.5 ล้านตัน โดยยังไม่มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับจำนำ เป้าหมายและราคาจำนำ พร้อมกันนี้ มติให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) วางระบบควบคุมและดำเนินการออกใบประทวนอย่างรัดกุมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ภายใต้กรอบที่กชช.และครม. กำหนด รวมทั้งให้ธ.ก.ส.ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพสินค้าอย่างละเอียด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์เรียกประชุม กชช. ครั้งนี้ เพราะธ.ก.ส. ต้องการมติที่ประชุมเห็นชอบการคืนเงินจากการระบายข้าวให้ ธ.ก.ส. ก่อนให้ครบตามจำนวน 9 หมื่นล้านบาท เพราะเป็นเงินที่ธกส.ต้องใช้ในการหมุนเวียนรับจำนำข้าวเปลือกกรอบ 2 เพราะธ.ก.ส.วิตกว่าค่าบาทแข็งจะเป็นผลกระทบต่อการเงินจากการขายข้าว รัฐต่อรัฐให้ธ.ก.ส.ล่าช้า ทางธ.ก.ส. จึงได้ทำหนังสือว่าหากไม่มีมติครม. ก็จะชะลอการจ่ายเงินให้เกษตรกร

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ก.เกษตรฯ คาดผลผลิตข้าวนาปี ในปี 56/57 ที่ 27.5 ล้านตัน, ข้าวนาปรัง ที่ 9.9 ล้านตัน

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รายงานการคาดการณ์ปริมาณข้าวในฤดูกาลผลิต ปี 2556/57 ซึ่งการผลิตข้าวนาปี จะมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 65 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิต 27.5 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 551 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเนื้อที่เพาะปลูกได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากราคาข้าวภายใต้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลจูงใจให้เกษตรกรยังคงปลูกข้าว ประกอบกับปีที่แล้วเกษตรกรบางส่วนในภาคเหนือและภาคกลางเลื่อนการเพาะปลูกเร็วขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

ส่วนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2556 คาดว่าจะมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 14.7 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิต 9.9 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตต่อไร่ 676 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเนื้อที่เพาะปลูกได้ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากในปีนี้มีน้ำไม่

เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้ภาครัฐกำหนดแผนการบริหารจัดการสรรน้ำให้แก่เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรังลดลง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมชลประทานได้ประกาศให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังบริเวณ เช่นห้วยหลวง อุบลรัตน์ ลำตะคอง มูลบน ลำแซะ และลำปาว เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยแทน

สำหรับกรอบเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ได้กำหนดให้มีการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 การขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557 การประชาคม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 -14 กรกฎาคม 2557 และการออกไปรับรอง 15 กรกฎาคม 2556 -15 กันยายน 2557

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการประมาณการผลผลิตของเกษตรกรในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยให้ใช้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของ สศก. ซึ่งจากการตรวจสอบผลผลิตในพื้นที่ทุกจังหวัด พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ 458 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในเขตชลประทาน 595 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 410 กิโลกรัมต่อไร่ จำแนกเป็นรายพันธุ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.ข้าวเจ้าหอมมะลิ มีค่าเฉลี่ยรวม 388 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในเขตชลประทาน 460 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 380 กิโลกรัมต่อไร่ 2.ข้าวเจ้าปทุมธานี 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 753 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตในเขตชลประทาน 768 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 628 กิโลกรัมต่อไร่ 3. ข้าวเจ้าอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยรวม 571 กิโลกรัมต่อไร่ ในเขตชลประทาน 631 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 514 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4.ข้าวเหนียว ค่าเฉลี่ยรวม 404 กิโลกรัมต่อไร่ ในเขตชลประทาน 501 กิโลกรัมต่อไร่ นอกเขตชลประทาน 384 กิโลกรัมต่อไร่

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะออกไปรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปีละ 2 ครั้ง/แปลง/ราย ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 หรือเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2556/57 ของโครงการรัฐบาล แต่จะไม่ออกไปรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรปลูกข้าว 18 พันธุ์ที่มีคุณภาพต่ำและมีอายุต่ำกว่า 110 วัน โดยให้มีผลในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต จะนำมติที่ประชุมดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บาทแข็งกระทบส่งออกข้าวไม่ถึง 6 ล้านตัน

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดข้าวทั่วโลกซบเซา ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อาจทำให้การส่งออกข้าวของไทยในปีนี้อาจไม่ถึง 6 ล้านตันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ปรับลดลงมาแล้วจากก่อนหน้านี้ประเมินไว้ที่ 6.5 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกจะต้องมีการประเมินสถานการณ์การส่งออกกันอีกครั้งในช่วงเดือนมิ.ย.นี้ โดยปัจจัยสำคัญที่กดดันผู้ส่งออกก็คือ ราคา เนื่องจากไทยเน้นขายข้าวคุณภาพสูง ราคาจึงสูงกว่าคู่แข่ง ขณะที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญด้านราคาอยู่ จึงทำให้ไทยส่งออกข้าวได้ยากลำบากมากขึ้น และคงไม่สามารถกลับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ได้ในเร็ววัน

น.ส.กอบสุข กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวในไตรมาส 3 จะเริ่มดีขึ้นจากครึ่งปีแรก เนื่องจากสต็อกข้าวของผู้ซื้อเริ่มลดลง ส่วนการขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันปริมาณการส่งออกได้ แต่เชื่อว่า ในภาพรวมปริมาณส่งออกข้าวจะไม่สูงอย่างที่ผ่านมา

ที่มา โพสต์ทูเดย์

สมาคมการค้าปี 56 ส่งออกข้าวอาจหดเหลือ 6 ล้านตันหลังบาทแข็ง-แข่งขันรุนแรง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยปรับลดคาดการณ์ตัวเลขส่งออกข้าวปีนี้เหลือ 6.5 ล้านตัน และอาจมีสิทธิหดเหลือ 6 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 12 ปีจากนโยบายรับจำนำข้าว-บาทแข็ง ทำให้ข้าวไทยเสียเปรียบคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม พร้อมร้องขอให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกันดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ

"ปีนี้เราอาจส่งออกข้าวได้เพียง 6.5 ล้านตัน และเผื่อๆ อาจเหลือเพียง 6 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบ 12 ปี จากปี 55 ที่ส่งออกได้ 6.94 ล้านตัน เนื่องจากผลสืบเนื่องมาจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วเราก็ส่งออกได้ลดลงเหลือ 6.94 ล้านตันจากปี 54 ที่ส่งออกทะลุ 10 ล้านตันปี แล้วยังมาเจอปัญหาเงินบาทแข็งค่าซ้ำเติมอีก

การแข็งค่าของเงินบาทที่เพิ่มขึ้นทุก 1 บาท/ดอลลาร์ จะทำให้ราคาขายข้าวขาวของไทยเพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์/ตัน และข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 40 ดอลลาร์/ตัน" นายชูเกียรติ กล่าว

ปัจจุบัน ข้าวขาว 5% ของไทยมีราคาขายอยู่ที่ 559 ดอลลาร์/ตัน ขณะที่ข้าวขาวชนิดเดียวกันของเวียดนามราคาอยู่ที่ 375 ดอลลาร์/ตัน อินเดีย 440 ดอลลาร์/ตัน ปากีสถาน 425 ดอลลาร์/ตัน สำหรับข้าวหอมมะลิเกรด A ของไทย(55/56) ราคาขายที่ 1,200 ดอลลาร์/ตัน เทียบกับข้าวหอมมะลิของเวียดนามที่ 400-500 ดอลลาร์/ตัน

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ราคาข้าวไทยยืนอยู่ที่ระดับนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว แพงกว่าคู่แข่งมากเกินไป และเวียดนามยังคงส่งออกข้าวต่อเนื่อง และยังคงลดราคาแข่งกับอินเดีย เป็นปัจจัยจุดราคาข้าวในตลาดโลกให้ลดต่ำลง ประกอบกับความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีน อินเดีย และฟิลิปปินส์ลดลง ทำให้เวียดนามมาชิงตลาดข้าวไทย อีกทั้งประเทศผู้บริโภครายใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับนโยบายพึ่งพาผลผลิตในประเทศและความผันผวนจากค่าเงินบาทของไทยยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ทำให้กระทบต่อการส่งออกทั้งสิ้น

"ขอให้รัฐบาล ดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพมากกว่านี้ อย่าปล่อยให้แข็งค่าหรืออ่อนค่ามากเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง อย่าให้ขึ้นเร็วลงเร็ว ผู้ส่งออกไม่สามารถ Quote ราคาได้ เพราะไม่รู้ Quote ไปแล้ว ฟรุ้งนี้จะเป็นยังไง และขอให้มีการทำให้อำนาจการเก็งกำไรของค่าเงินให้น้อยที่สุด ประเทศไทยไม่ได้ต้องการ เพราะบ้านเราต้องการคนมาลงทุนแบบระยะยาว"

นอกจากนี้ อยากให้ดูตัวอย่างหลายๆประเทศที่สามารถดูแลค่าเงินของประเทศตัวเองได้ อย่างเวียดนามที่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของไทยว่าเค้าทำอย่างไรถึงดูแลค่าเงินต้องให้อยู่ที่ระดับ 2 หมื่นต้อง/ดอลลาร์ได้มาตลอด แสดงว่าต้องมีมาตรการที่ดีในการสกัดกั้นการเก็งกำไรออกไปได้ ดังนั้นรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันเข้ามาดูแล

"เราต้องการความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน การที่เงินบาทแข็งค่าเงินไปแปลว่ามีการเก็งกำไรเกิดขึ้นในประเทศ ทำให้ที่ผ่านมาเวียดนามทำได้ แต่เราทำไม่ได้" นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวว่า เวลานี้มีผู้ส่งออกหลายรายเริ่มหันหน้าความลำบากในการทำธุรกิจในประเทศไทยหันไปทำธุรกิจข้าวครบวงจรในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ทั้งการร่วมทุนร่วมมือกับนักธุรกิจท้องถิ่นตั้งโรงสีข้าวในกัมพูชาเพื่อการส่งออก บางรายก็เข้าไปทำธุรกิจเทรดดิ้งข้าวหอมในเวียดนามส่งให้กับลูกค้าในฮ่องกง มาเลเซีย รวมถึงสหรัฐ

"ทำให้เวลานี้ประเทศไทยเหมือนเจอศึก 2 ด้าน ด้านหนึ่งแข่งกับประเทศคู่แข่งด้านการส่งออกข้าว อีกด้านคือแข่งกับคนไทยด้วยกันที่หันไปร่วมมือกับประเทศเหล่านั้นส่งออกข้าวไปต่างประเทศ" นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“พาณิชย์” ยืนยันปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้ 8.5 ล้านตัน

นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2556 กระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวให้ได้ปริมาณ 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% และมีมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 19% แม้จะมีหลายฝ่ายกังวลว่าเป้าหมายอาจไม่ถึง แต่จะพยายามทำให้ได้ และทำให้ดีที่สุด โดยมีแผนที่จะเร่งรัดผลักดันการส่งออกและประชาสัมพันธ์คุณภาพข้าวไทยให้ตลาดโลกรู้จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ข้าวไทยขายได้ราคาสูงขึ้น และเป็นไปตามแผนที่จะเน้นการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายมากกว่าเน้นปริมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. 2556 สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 2.01 ล้านตัน มูลค่า 1,416 ล้านดอลลาร์ โดยตลาดส่งออกข้าวหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อิรัก สัดส่วน 17.38% เบนิน สัดส่วน 9.36% และไอเวอรีโคสต์ สัดส่วน 7.01%

ส่วนกรณีที่เคยหลายประเทศในเอเชียหันไปนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ญีปุ่น นำเข้าจากพม่า ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เพราะข้าวไทยและข้าวพม่าเป็นคนละชนิดกัน โดยข้าวของพม่าเป็นข้าวเมล็ดสั้น และเป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่น ส่วนข้าวไทยเป็นข้าวเมล็ดยาว ไทยจึงส่งออกข้าวไปขายที่ญี่ปุ่นไม่มากนักในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตไทยจะมีความร่วมมือค้าข้าวกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งนอกจากจะมีการแบ่งตลาดขายกันอย่างชัดเจนแล้ว ไทยยังอาจนำเข้าข้าวของประเทศเพื่อนบ้านไปทำตลาด หรือไปส่งออกให้ด้วย ซึ่งในช่วงปลายเดือน ส.ค. 2556 กรมฯ จะจัดประชุมความร่วมมือภาคเอกชนโรงสี ผู้ส่งออก และเกษตรกร ครั้งแรกที่ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีของ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย เพื่อร่วมมือในการจัดระบบการผลิต แปรรูป และการค้าข้าว

สำหรับวันที่ 26-28 พ.ค. 2556 กระทรวงพาณิชย์จะจัดการประชุมไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน ที่ จ. เชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต และการค้าข้าวของโลก โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการข้าวจากกว่า 40 ประเทศ กว่า 500 คนเข้าร่วมงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 2554/55 และปี 2555/56 รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 และนาปี 2556 แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับหลายประเทศ เช่น บางประเทศในแอฟริกา และจีน เป็นต้น ซึ่งบางประเทศสามารถเจรจาขายได้จนสำเร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ พิจารณา ก่อนเสนอให้รัฐบาลอนุมัติ และทำสัญญากับประเทศเหล่านั้น

ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณที่จะทำสัญญาซื้อขายแบบจีทูจี น่าจะหลายล้านตันข้าวสาร ซึ่งเมื่อรวมกับสัญญาจีทูจีที่ทำเมื่อปี 2555 อีก 7.3 ล้านตัน จะรวมเป็นกว่า 10 ล้านตัน ส่งผลให้ไทยมีสต็อกคงเหลือขณะนี้ประมาณ 4-8 ล้านตันข้าวสาร ยังไม่นับรวมข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 ที่อยู่ระหว่างการรับจำนำ และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 15 ก.ย.นี้ สำหรับเงินจากการขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่จะส่งคืนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 จนถึงเดือน เม.ย. 2556 ส่งคืนให้แล้วกว่า 80,000 ล้านบาท และจนถึงสิ้นปีนี้ จะส่งคืนได้ตามแผนที่ประมาณ 260,000 ล้านบาท

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

พณ.จัดงานไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน 2013โชว์ศักยภาพไทยเป็นอับค้าข้าวโลก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศกำหนดจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.56 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยการจัดประชุมดังกล่าวจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำเข้าข้าว นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณกว่า 500 คนทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ

สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการส่งออกข้าวและเป็นเวทีสำหรับพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโลก รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าวได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์อันจะนำไปสู่การเจรจาซื้อขายข้าวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้จะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะแสดงความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าวในระดับอาเซียนและระดับโลก

กิจกรรมสำคัญของการจัดงานเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้บริหารระดับของหน่วยงานรัฐบาลไทย และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ภาคเอกชนจากต่างประเทศ ในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดข้าวไทย มุมมองด้านการค้าข้าวของตลาดเอเชีย การผลิตและศักยภาพการส่งออกข้าวของเอเชีย ตลาดข้าวอินทรีย์และการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป และแนวโน้มการค้าข้าวโลก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่เน้นการนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของข้าวไทยที่สามารถตอบสนองต่อกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพเป็นหลัก อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวลินเหล็ก เป็นต้น และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับสิทธิบัตรการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายแรกของเอเชีย รวมทั้งการจัดแสดงความหลากหลายของข้าวไทยจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ รวมทั้งการทัศนศึกษาโดยเยี่ยมชมกระบวนการเพาะปลูกและผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และได้รับการยอมรับในระดับสากลที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รอมว. พาณิชย์ กล่าวว่า ในส่วนของการเจรจาธุรกิจการค้า นั้น จะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว/ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าวได้พบปะเจรจาการค้าซึ่งจะพัฒนานำไปสู่การซื้อขายข้าวที่เป็นรูปธรรมในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังใช้โอกาสดังกล่าวในการกระชับความสัมพันธ์และเจรจาการค้าข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศที่เชิญเข้าร่วมงานอีกด้วย

"สิ่งที่พิเศษสำหรับการจัดงานในปีนี้ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013 ในครั้งนี้ จึงได้จัดภายใต้แนวคิด "Pushing ASEAN towards the World's Rice Hub" เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกข้าวคุณภาพดีของไทย รวมทั้งแสดงความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าวในระดับอาเซียนและในระดับโลก" รอมว. พาณิชย์ ระบุ

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

พาณิชย์กตสติกข้าวรัฐพบ เปิดสัญญาใหม่ จีทูจี ระบายข้าว 10 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 และปี 55/56 รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 และปี 56 แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับหลายประเทศเช่น บางประเทศในแอฟริกาและจีน เป็นต้น ซึ่งบางประเทศสามารถเจรจาขายได้จนสำเร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอให้นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รอมว. พาณิชย์ พิจารณา ก่อนเสนอให้รัฐบาลอนุมัติ และทำสัญญากับประเทศเหล่านั้น

ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณที่จะทำสัญญาซื้อขายแบบจีทูจี น่าจะอยู่ที่หลายล้านตันข้าวสาร ซึ่งเมื่อรวมกับสัญญาจีทูจีที่ทำเมื่อปี 55 อีก 7.3 ล้านตัน จะรวมเป็นกว่า 10 ล้านตัน ส่งผลให้ไทยมีสต็อกคงเหลือขณะนี้ประมาณ 4-8 ล้านตันข้าวสาร ยังไม่นับรวมข้าวเปลือกนาปรังปี 56 ที่อยู่ระหว่างการรับจำนำ และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 15 ก.ย. นี้ สำหรับเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่จะส่งคืนกระทรวงการคลังนั้น ตั้งแต่เดือน ต.ค.55 จนถึงเดือน เม.ย.56 ส่งคืนให้แล้วกว่า 80,000 ล้านบาท และจนถึงสิ้นปีนี้ จะส่งคืนได้ตามแผนที่ประมาณ 260,000 ล้านบาท

นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปี 56 กระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวอยู่ที่ปริมาณ 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22% และมีมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19% แม้จะมีหลายฝ่ายกังวลว่า เป้าหมายอาจไม่ถึง แต่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันจะทำให้ได้ และทำให้ดีที่สุด ตามกรอบที่ได้รับมอบหมายใน 5 แนวทางคือการระบายนโยบายแบบจีทูจี, เปิดประมูลทั่วไป, จัดทำข้าวสารบรรจุถุง, จำหน่ายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและเพื่อการบริจาด โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. 56 ส่งออกข้าวไปแล้ว 2.01 ล้านตัน มูลค่า 1,416 ล้านดอลลาร์ ตลาตส่งออกข้าวหลัก 3 อันดับแรกได้แก่ อีริก สัตส่วน 17.38%, เบนิน สัตส่วน 9.36% และไอวอรีโคสต์ สัตส่วน 7.01%

“ตามแผนงาน กรมฯ จะเร่งผลักดันการส่งออก และประชาสัมพันธ์ถึงคุณภาพข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ข้าวไทยขายได้ราคาสูงและมูลค่าเพิ่ม ต่อไปไทยจะเน้นการเพิ่มมูลค่ามากกว่าปริมาณ”

ส่วนกรณีที่หลายประเทศในเอเชียหันนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ญี่ปุ่น นำเข้าจากพม่า นั้น ไม่ใช่เรื่องน่าห่วง เพราะข้าวไทยและข้าวพม่าเป็นคนละชนิดกัน โดยข้าวของพม่าเป็นข้าวเมล็ดสั้น และเป็นที่ต้อง การของตลาดญี่ปุ่น ส่วนข้าวไทยเป็นข้าวเมล็ดยาว ไทยจึงส่งออกข้าวไปขายที่ญี่ปุ่นไม่มากนักในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ไทยจะมีความร่วมมือค้าข้าวกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม ซึ่งนอกจากจะมีการแบ่งตลาดกันขายอย่างชัดเจนแล้ว ไทยยังอาจนำข้าวของประเทศเพื่อนบ้านไปทำตลาด หรือไปส่งออกให้ด้วย

ทั้งนี้ ในปลายเดือน ส.ค. นี้ กรมฯ จะจัดประชุมความร่วมมือภาคเอกชนโรงสี ผู้ส่งออกและเกษตรกรครั้งแรกที่ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีของ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและไทย เพื่อร่วมมือในการจัดระบบการผลิต แปรรูปและการค้าข้าว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. นี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดการประชุมไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชันที่จ.เชียงใหม่เพื่อแสดงถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการค้าข้าวของโลก โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการข้าวจากกว่า 40 ประเทศ กว่า 500 คนเข้าร่วมงานด้วย

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ กำลังติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทและเศรษฐกิจโลกว่า จะมีผลทำให้การส่งออกข้าวไทยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนในปีนี้จะ เป็นไปตามเป้าหมายที่ 6.5 ล้านตันหรือไม่ เพราะค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้นกว่าราคาของคู่แข่งมากและขายได้ยากขึ้น ซึ่งจะมีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกอีกครั้งในเดือนมิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม พบว่าขณะนี้ การค้าข้าวโลกหดตัว อาจเป็นเพราะสต็อกของผู้ผลิต ส่งออก และผู้นำเข้า มีจำนวนมาก แต่คาดว่า ในไตรมาส 3 จะเริ่มนำเข้าอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์รับจำนำข้าวนาปรัง 55/56 ตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมาว่า จนถึงขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 17,000 ราย ปริมาณข้าว 1.34 ล้านตัน คิดเป็นวงเงิน 21,500 ล้านบาท คาดว่าในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมีปริมาณที่ข้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากและจะสูงสุดในเดือน มิ.ย. แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการรับจำนำข้าวนาปรังในเดือน ก.ย.จะมีปริมาณข้าวใกล้เคียงกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ที่ 7 ล้านตัน เพราะภัยแล้งทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลง

[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

บิกส่งออกข้าวเผ่นตั้งหลักเพื่อนบ้าน

จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกราคาสูงที่ถือเป็นนโยบายประชานิยมอันดับ 1 ของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้งบดำเนินการมากที่สุดที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้าปีที่ 2 แม้ชาวนาจะได้รับอานิสงส์ แต่อีกด้านหนึ่งผู้ส่งออกข้าวไทย ต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า จากราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งชันมาก นำมาซึ่งการเสียแชมป์

ส่งออกข้าวโลกเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา ล่าสุดจากการตรวจสอบพบหลายบริษัทได้ตั้งรกรากไปทำการค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาธุรกิจให้อยู่รอด

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด (บจก.) ผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของประเทศ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวกัมพูชา เพื่อทำธุรกิจโรงสีข้าว โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวขนาดใหญ่ รวมถึงท่าเรือ และอาจจะลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าในอนาคต โดยเบื้องต้นจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.5 พันล้านบาท สัดส่วนร่วมทุนเอเชียโกลเด้นไรซ์ 70% และกัมพูชา 30%

"ขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตได้ในต้นปี 2557 ซึ่งล่าช้าจากแผนงานเดิมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีนี้ เนื่องจากเครื่องจักรมีการส่งมอบล่าช้า"

สอดคล้องกับ นายวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา รองกรรมการผู้จัดการ บจก.นครหลวงค้าข้าว อีกหนึ่งผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่กล่าวว่า บริษัทได้เข้าไปร่วมทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นตั้งโรงสีข้าวหนึ่งในประเทศกัมพูชา (ใกล้พนมเปญ) ล่าสุดการก่อสร้างได้แล้วเสร็จและได้ดำเนินการผลิตและส่งออกแล้วประมาณ 2 เดือน ด้านเงินลงทุนไม่ขอเผยในรายละเอียด แต่มีกำลังผลิตในการสีข้าวเปลือกเฉลี่ย 100 ตันต่อวัน หรือ 3 พันตันต่อเดือน โดยผลผลิตที่ได้จะส่งออกไปตลาดยุโรป

อย่างไรก็ดี การลงทุนในกัมพูชาครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกข้าวจากประเทศไทยในปัจจุบันแข่งขันได้ลำบาก เพราะต้นทุนข้าวมีราคาสูงซึ่งเป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวราคาสูงกว่าราคาตลาดของรัฐบาล ขณะที่การลงทุนผลิตและส่งออกข้าวจากประเทศกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) จากสหภาพยุโรป (อียู) และราคาข้าวในกัมพูชามีต้นทุนที่ต่ำกว่าไทยสามารถทำกำไรได้จึงเป็นเหตุผลให้บริษัทเข้าไปลงทุนดังกล่าวเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม

"ลูกค้ายุโรปที่ซื้อข้าวหนึ่งจากเรา เดิมเขาซื้อจากสหรัฐอเมริกา แต่ภายหลังข้าวสหรัฐยุบเป็นจีเอ็มโอ จึงหันมาซื้อกับเรา ครั้นพอรัฐบาลมีโครงการรับจำนำข้าว ราคาข้าวไทยสูงขึ้น เขาก็ไปหาซื้อจากแหล่งอื่น ดังนั้นการลงทุนในกัมพูชาที่ข้าวมีราคาถูกกว่า และได้รับสิทธิจีเอสพีจากยุโรปจึงถือเป็นทางออกของเราที่จะได้ลูกค้ากลับคืนมา"

ส่วน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ช่วยชนค้ำข้าว เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้เข้าไปทำธุรกิจเทรดดิ้งซื้อมา-ขายไปข้าวหอมในเวียดนามส่งให้กับลูกค้าในฮ่องกง มาเลเซีย รวมถึงรัฐบางส่วนของสหรัฐสามารถทำยอดได้หลายพันตันแล้ว การเข้าไปทำธุรกิจครั้งนี้เป็นผลจากข้าวไทยราคาสูงจึงต้องหาข้าวที่ราคาต่ำกว่าและคุณภาพใกล้เคียงกันส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐาน โดยราคาข้าวหอมเวียดนาม ณ ปัจจุบันเฉลี่ยที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ข้าวหอมกัมพูชา 780 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยเฉลี่ย 1.2 พันดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ในอนาคตหากบริษัทสามารถสร้างฐานให้ลูกค้ายอมรับและบริโภคข้าวหอม และข้าวขาวเวียดนามได้มากขึ้น มีแผนจะร่วมทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่น (บริษัทของนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวของเวียดนาม) เพื่อตั้งโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวเองเพื่อสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวให้กับลูกค้า คาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 40-50 ล้านบาท รวมถึงร่วมทุนตั้งโรงสีข้าวเป็นสเต็ปต่อไป คาดจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 300-400 ล้านบาท หากเป็นไปตามแผนทั้ง 2 โครงการจะเกิดขึ้นได้ภายในปี 2557

"จริงๆ เราไม่อยากทำเพราะเหมือนไปสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมข้าวของเวียดนาม แต่เราไม่รู้จะทำอย่างไร เราต้องทำมาหากินและเลี้ยงคนงาน ข้าวไทยแพงขายไม่ได้เพราะราคาต่างกันมาก ซึ่งในอนาคตหากธุรกิจของบริษัทในไทยมียอดส่งออกที่ลดลงมากจนไม่มีวอลุ่มให้ทำเราอาจต้องหยุดธุรกิจในประเทศชั่วคราว"

ด้าน นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ส่งออกข้าว และเจ้าของแบรนด์ข้าวถุง "ข้าวมานูญครอง" กล่าวว่า บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนธุรกิจข้าว

ในต่างประเทศเหมือนบริษัทอื่น เนื่องจากมองว่ายังมีสายสัมพันธ์กับภาคธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้านน้อย จากเพียงทำธุรกิจส่งออกข้าวมาประมาณ 5 ปี

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกข้าวของบริษัทลดลงกว่า 30% หรือมีรายได้จากการส่งออกประมาณ 700 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่เคยส่งออกได้หลักพันล้านบาท เป็นผลจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งและขายลำบาก ส่วนช่วงไตรมาสแรกในปี 2556 บริษัทซึ่งส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นหลักมีรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นในตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสามารถส่งออกไปยังแคนาดา และตลาดยุโรปได้เพิ่มจากกลยุทธ์ที่แตกต่างคือส่งออกเป็นข้าวถุงแพ็คเกจเล็กให้กับซูเปอร์มาร์เก็ต แทนขายเป็นเบ้าตีใหญ่

นายสมเกียรติ กล่าวย่ำว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งขึ้น จากโครงการรับจำนำ และผลจากเงินบาทแข็งค่า ทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการสร้างรายได้เพิ่ม จากธุรกิจปลายน้ำของข้าวโดยได้ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งเพื่อทำธุรกิจศูนย์อาหาร เบื้องต้นได้เปิดให้บริการแล้วที่บริเวณชั้น 5 ของห้างมาบุญครอง (เป็นอาหารนานาชาติ) และชั้น 6 เป็นฟู้ดคอร์ททั่วไป และมีแผนที่จะลงทุนในอีกหลายที่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

"การส่งออกข้าวของบริษัทเราไม่ได้ลดความสำคัญลง แต่จะทำเท่าที่ทำได้ หากพอมีมาร์จินบ้าง แต่ที่ผ่านมามากการส่งออกข้าวมีความเสี่ยงเราถึงต้องมีธุรกิจอื่นมาเสริม ส่วนธุรกิจข้างถุงในประเทศของเราก็ยังไปได้"

เช่นเดียวกันกับ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธาน บจก.อุทัยโปรดิวส์ ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ กล่าวว่า บริษัทได้เข้าทำธุรกิจเทรดดิ้ง หรือนายหน้าซื้อมา-ขายไปข้าวหอมเวียดนามส่งให้กับลูกค้าเดิมของบริษัทในจีน ฮองกง และสิงคโปร์ ในอนาคตมีแผนส่งไปสหรัฐฯ และแคนาดา เป็นผลจากข้าวหอมมะลิไทยราคาแพงมากลูกค้าส่วนใหญ่รับราคาไม่ไหว ทำให้ยอดส่งออกลดลง ขณะที่ยังมีภาวะในการรักษาสถานภาพธุรกิจและคนงาน ดังนั้นการจัดหาข้าวจากเวียดนามส่งมอบเพื่อรักษานักค้าจึงเป็นทางออกในช่วงที่ลูกค้ายังมีความเชื่อมั่นบริษัทในการจัดหาสินค้าคุณภาพส่งมอบ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วหากเขาติดต่อซื้อโดยตรงเองกับผู้ประกอบการในเวียดนาม หรือกัมพูชา ผลประกอบการของบริษัทจะยิ่งแยลง

"ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าว ถูกบีบให้ออกไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในบริษัทใหญ่ๆ ที่มีศักยภาพส่วนใหญ่จะเริ่มจากการซื้อมา-ขายไปก่อนจากนั้นไปลงทุนตั้งโรงสี โรงงานปรับปรุงคุณภาพ คลังเก็บข้าว เป็นต้น ซึ่งหากรัฐบาลยังมีโครงการรับจำนำข้าวต่อเนื่องจะได้เห็นผู้ประกอบการปิดกิจการมากขึ้น" ประธาน บจก.อุทัยโปรดิวส์ กล่าวและว่า

"ภาพจะเริ่มเห็นชัดครึ่งหลังของปีนี้ ส่วนที่เหลืออยู่จะดิ้นรนออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้น ในส่วนของบริษัทเราเลือกไปเวียดนามเพราะมีโปรดักส์พรีเมียมให้เลือกมาก ทั้งข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ ข้าวหอมเวียดนาม ข้าวหอมกัมพูชาที่เวียดนามนำเข้าตามชายแดนมาสีส่งออกซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทย และกำลังแย่งตลาดข้าวไทยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ"

นายสมชาย รัตนวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิเวอร์แซลไรซ์ กล่าวว่า บริษัทส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ผลจากโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้ข้าวไทยราคาสูงโคงแข่งยาก ในส่วนของบริษัทมีแผนที่จะขยายกิจกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกในประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดในขณะนี้

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-16 พ.ค. 2556 มีจำนวน 233,645 ตัน มูลค่า 95.756 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.– 16 พ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 2.385 ล้านตัน มูลค่า 1.038 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 10% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 2.167 ล้านตัน มูลค่า 997.639 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่า ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 706,626 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 598,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นข้าวขาว 5% จำนวน 369,726 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 7,568 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 170,006 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 26,015 ตัน ปลายข้าวจำนวน 33,549 ตัน ข้าวเหนียวจำนวน 36,136 ตัน และข้าวหอมจำนวน 60,078 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ โดยตลาดหลักได้แก่ ตลาดเอเชียจำนวน 471,446 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 123,354 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 91,902 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นตลาดอื่นๆ

มีรายงานว่า ในขณะที่ประเทศจีนกำลังจะกลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในปีนี้ แต่จีนก็กำลังเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมากเช่นเดียวกัน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ จีนได้ทำสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนามไปแล้วประมาณ 1.6 ล้านตัน แต่ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้วกว่า 64%

ทั้งนี้ มีตัวอย่าง กรณีหนึ่งคือลูกค้าชาวจีนได้ซื้อข้าวจำนวน 10,000 ตัน โดยจะชำระเงินหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่มีการส่งสินค้าไปยังท่าเรือที่ผู้ซื้อระบุแล้ว ผู้ซื้อได้ร้องเรียนว่าคุณภาพไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ ดังนั้นผู้ส่งออกจึงต้องยอมลดราคาขายข้าวลงเพื่อให้ตนเสียหายน้อยที่สุด

นอกจากนี้ผู้ส่งออกเวียดนามยังได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อจากจีนอีกหลายกรณีโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการระบุว่าซื้อข้าวเป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ขายแข่งกันเสนอราคา การไม่รักษาสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงการตักตวงหลังจากที่มีการส่งมอบสินค้าแล้ว โดยเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้วก็มีมักจะอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้ผู้ขายลดราคาให้

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการทำการค้ากับประเทศจีน ทางกรมเวียดนามจึงแนะนำให้ผู้ส่งออกเน้นไปทำตลาดแอฟริกา (ในช่วง 4 เดือนแรกเวียดนามส่งออกข้าวไปแอฟริกาได้เพิ่มขึ้น 22%) รวมทั้งตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สมาคมผู้ค้าข้าวพม่า ระบุว่า พม่าจะจัดแสดงข้าวหลากหลายสายพันธุ์เป็นครั้งแรกในงานแสดงสินค้าคุณหมิงเทรดแฟร์ ในจีน เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด โดยงานแสดงสินค้าคุณหมิงเทรดแฟร์ จะจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. โดยจะจัดแสดงสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งที่นำเข้า และส่งออกจากจีน และพม่าหลากหลายชนิด

เจ้าหน้าที่จากสมาคมระบุว่า ส่วนใหญ่ข้าวที่ส่งออกไปจีนเวลานี้เป็นข้าวคุณภาพมาตรฐาน คือ ข้าวขาว 25% แต่พม่าต้องการที่จะส่งออกข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเวียดนาม

เจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ กล่าวว่า “ในเวลานี้ เวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในจีน แม้ข้าวของเวียดนามจะดูดี แต่รสชาติดีไม่เท่าข้าวพม่า นี่คือนี่ที่เราเรียนรู้จากตลาด เราพยายามที่จะส่งออกข้าวคุณภาพสูงขึ้นนอกเหนือไปจากข้าวที่ส่งออกอยู่ตอนนี้คือข้าว 25%”

ทั้งนี้ พม่าได้เชิญให้บรรดาเกษตรกรส่งตัวอย่างข้าวของตัวเองมาให้สมาคมผู้ค้าข้าวพม่า เพื่อที่สมาคมฯ จะทำการรวบรวม และทำรายการสายพันธุ์ข้าวจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวกล้องจำนวน 11,111 ตัน และ 13,941 ตัน ในราคา 711.98 และ 918 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) ตามลำดับ มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. ศกนี้ การประมูลในครั้งนี้ เกาหลีใต้ได้ยกเลิกการประมูลข้าวจำนวน 41,319 ตัน เนื่องจากราคาที่ผู้ยื่นเสนอสูงเกินไป

ที่มา Oryza.com

จีน

รายงานจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) เปิดเผยว่า จีนซึ่งเป็นผู้บริโภคข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดหมายว่า จะกลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้ โดยการนำเข้าข้าวของจีนในปีนี้จะพุ่งสูงถึง 3 ล้านตัน เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ระดับ 2.34 ล้านตัน ซึ่งหากตัวเลขประมาณการถูกต้อง จะถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นชัดเจน เนื่องจากการนำเข้าข้าวของจีนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 450,000 ตันต่อปีในช่วง 5 ปีสิ้นสุดเมื่อปี 2554 นอกจากนี้ ยังจะทำให้จีนแซงหน้าไนจีเรียขึ้นเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย

ด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่า จีนไม่เคยมีปัญหาเรื่องอุปทานข้าวขาดแคลน และดำเนินการคาดหมายตัวเลขนำเข้าข้าวที่พุ่งสูงนั้นไม่ตรงกับราคาระหว่างตลาดในประเทศและตลาดโลก

ทางด้าน China Daily ซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนยังกล่าวถึงตัวเลขที่ไม่ตรงกันว่า เป็นผลมาจากราคาซื้อข้าวในระดับต่ำสุดของทางการจีนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดันราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้น หลังจากราคาตกต่ำในตลาดโลก เนื่องจากความต้องการที่อ่อนตัวลงและส่วนต่างของราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ส่วนข้อมูลด้านการค้าของทางการจีนระบุว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้จีนนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 192% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรืออยู่ที่ 690,000 ตัน และเนื่องจากราคาข้าวที่ไม่ตรงกันทำให้ข้าวนำเข้าจะได้รับความสนใจจากบริษัทในประเทศตลอดเวลา

การผลิตข้าวของจีนในปี 2555 พุ่งถึงระดับ 589 ล้านตัน โดยการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว

ที่มา Oryza.com

บังคลาเทศ

กระทรวงเกษตรของบังคลาเทศ (The ministry of agriculture (MoA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2012/13 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 34.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 34 ล้านตันในปีการผลิตก่อน โดยคาดว่าในฤดูการผลิต Aus, Aman และ Boro จะมีผลผลิตประมาณ 2, 13.6 และ 18.6 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรของอินเดียได้ส่งต่อเรื่องการปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำไปให้รัฐบาลพิจารณา ตามที่คณะกรรมการด้านต้นทุน และราคาสินค้าเกษตร (The Commission for Agriculture Costs and Prices CACP) ได้เสนอให้รัฐบาลเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (The minimum support price MSP) ในปีการผลิต 2013/14 (ต.ค.-ก.ย.) ขึ้นอีก 5% จากปีการผลิตก่อน โดยข้าวเกร็ดธรรมดาให้เพิ่มจาก 1,250 รูปีต่อ 100 ก.ก. เป็น 1,310 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 240 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และ ข้าวเกรด A ให้เพิ่มจาก 1,280 รูปีต่อ 100 ก.ก. เป็น 1,340 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 246 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา Riceonline.com